

เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ

เป้าหมายระดับประเทศ	ปี	
	2561	2562
● อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป(โดยรวม)ร้อยละ	17.5	17
● อัตราการสูบบุหรี่ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15 – 18ปี	ไม่เกินร้อยละ 9	ไม่เกินร้อยละ 8.5
● อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองของประชาชนในสถานที่แต่ละประเภท	ลดลงร้อยละ20จากปี พ.ศ. 2557	ลดลงร้อยละ25จากปีพ.ศ. 2557
● ปริมาณการบริโภคต่อประชากรผู้ใหญ่ ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี	6.74	6.68
● ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่น จากผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง (BSS)	42.4	41.9

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

ประเด็นที่ 1 เพื่อสร้าง/พัฒนากลไกการควบคุมยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับจังหวัด และอำเภอ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1. ชุมชนในจังหวัดมีการนโยบาย ประชาคมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	อย่างน้อย 5 ชุมชน ต่อจังหวัด รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ แห่ง

ประเด็นที่ 2 การสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัย การป้องกันนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
การบูรณาการบุหรี่ เหล้า	
2 ร้อยละของโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา ในจังหวัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และสุรา	ร้อยละ 50
3 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปลอดสุราตามแนวทางที่กำหนด	ร้อยละ 30
บุหรี่	
4 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่อัตราการสูบบุหรี่ของนักเรียนลดลง	ร้อยละ 30
5 อัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดลดลง	ร้อยละ ๑0

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
6 จังหวัดมีพื้นที่ต้นแบบที่ดำเนินการในการเฝ้าระวังของเยาวชน	1 พื้นที่/จังหวัด
การบังคับใช้กฎหมาย	
7 ร้อยละของร้านค้าบุหรี่ยุติ/สุรา รับผิดชอบต่อกฎหมาย	ร้อยละ 50
8 ร้อยละของร้านค้าบุหรี่ยุติ/สุรา ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ 30

ประเด็นที่ 3 การช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มสุรา

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
การบูรณาการบุหรี่ยุติ	
9 ร้อยละบุคลากรของบุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนินงานเรื่องบุหรี่ยุติและแอลกอฮอล์ของ รพ.สต. / รพช. / รพท. / รพค. มีทักษะในการชวนผู้สูบบุหรี่ผู้ดื่มสุราให้เลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่ม	ร้อยละ 50
10 ร้อยละของ รพ.ระดับจังหวัดและอำเภอ มีการให้บริการเลิกบุหรี่ยุติ สุรายุติ โดยผสมผสานในคลินิกโรคไม่ติดต่อ	ร้อยละ 50
11 ร้อยละของ อสม. มีทักษะในการชักชวนผู้สูบบุหรี่ผู้ดื่มสุราให้เลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่ม	ร้อยละ 50
บุหรี่ยุติ	
12. ร้อยละของ รพ.สต. มีการจัดบริการ/กิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่ยุติในคลินิกโรคเรื้อรังในชุมชน ทั้งเชิงรับหรือเชิงรุก	ร้อยละ 50
13 ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ของจังหวัดเลิกบุหรี่ยุติได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 10
14 ร้อยละของ อสม. ที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ	ร้อยละ 50
15 จังหวัดมีชุมชนต้นแบบที่ดำเนินการเรื่องเลิกบุหรี่ยุติ	อย่างน้อย ๓ ชุมชน ต่อจังหวัด รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ชุมชน
สุรายุติ	
16 จำนวนโรงพยาบาลทุกระดับมีความพร้อมในการคัดกรองและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุรายุติได้ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดละ 1 โรงพยาบาล

ประเด็นที่ 4 การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ยุติ / ลดแรงสนับสนุนการดื่ม / การดำเนินงานมาตรการชุมชน การบังคับใช้กฎหมาย

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
บุหรี่ยุติ	

17 ร้อยละของสถานะที่สาธารณะในจังหวัด ดำเนินการตามกฎหมาย ศาสนสถานปลอดบุหรี่ สถานีขนส่งปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ร้านอาหารปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ตลาดปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย สถานที่ราชการปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย	ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 30 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80
18 พื้นที่มีนโยบาย/มาตรการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ในชุมชน (จังหวัด อำเภอ ตำบล)	อย่างน้อย ๓ พื้นที่ ต่อ จังหวัด
สุรา	
19 ร้อยละของอำเภอที่มีชุมชนมีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ร้อยละ 20 ของอำเภอ
20 จำนวนจังหวัดที่มีการดำเนินการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551	ร้อยละ ๕๐

นิยามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	นิยาม
1. ชุมชนในจังหวัดมีการนโยบาย ประชาคมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ ควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	นโยบายประชาคม หมายถึง กลุ่มบุคคลมีข้อตกลงร่วมกันในการ ดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยข้อตกลง ดังกล่าว อาจมีลักษณะเป็น MOU ธรรมนูญ ข้อตกลงชุมชน เป็นต้น โดยชุมชน มีข้อตกลงในการดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ หรือ แอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 เรื่อง เช่น นโยบายการเลิกบุหรี่ใน ชุมชน นโยบายชุมชนปลอดบุหรี่ นับรวมตัวชี้วัดที่ 15 , 18 ได้
2 ร้อยละของโรงเรียนระดับประถมและ มัธยมศึกษา ในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนปลอดบุหรี่และสุรา	โรงเรียนในระดับประถม / มัธยมศึกษา มาร่วมอบรม หรือมีการดำเนิน กิจกรรม สมัครเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมในโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และสุรา (ผลการดำเนินงานในปีนี้มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เข้าร่วม โรงเรียนปลอดบุหรี่ ทั้งสิ้น จำนวน 1,850 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 78 (เป้าหมาย ร้อยละ 80) และตั้งเป้าในการขยายไปยังระดับประถมศึกษา ร้อยละ 20 จาก โรงเรียนในสังกัด สพป. ทั้งหมด 28,259 แห่ง)
3 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ปลอด สุราตามแนวทางที่กำหนด	โรงเรียนที่เข้าร่วมแล้ว มีการดำเนินงานตามที่กระทรวงกำหนด ทั้งนี้ในการกำหนดเกณฑ์แนวทาง จะมีการกำหนดเป็นมาตรฐาน เช่น ต้องมีการดำเนินงานผ่านอย่างน้อย 4 ข้อ จาก 7 ข้อ ตามเกณฑ์ที่ กำหนด (อยู่ระหว่างการพิจารณาเกณฑ์ร่วมกัน)

ตัวชี้วัด	นิยาม
4 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่อัตราการสูญบุหรืของนักเรียนลดลง	คิดเป็นจำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียนสูญบุหรืลดลง ทั้งนี้ในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรื ก่อนและหลังการดำเนินงาน จะมีการให้สำรวจจำนวนนักเรียนที่สูญบุหรื ซึ่งหากหลังการประเมินแล้วพบว่า มีจำนวนนักเรียนที่สูญบุหรืลดลง แม้เพียง 1 คน ก็ให้ถือโรงเรียนนั้นมีอัตราการสูญบุหรืของนักเรียนลดลงแล้ว
5 อัตราการสูญบุหรืของเยาวชนในจังหวัดลดลง	ตัวชี้วัดนี้ อาจใช้การสำรวจ และรวบรวมข้อมูลจาก จำนวนนักเรียนที่สูญบุหรืในโรงเรียนลดลง
6 จังหวัดมีพื้นที่ต้นแบบที่ดำเนินการในการเฝ้าระวังของเยาวชน	จากโครงการโรงเรียนปลอดบุหรื หนึ่งในกิจกรรมที่ต้องดำเนินการคือให้นักเรียนแกนนำ มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังทั้งในและรอบสถานศึกษา ตัวชี้วัดนี้จึงเป็นการวัดการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อเฝ้าระวังในพื้นที่ พื้นที่ต้นแบบ คือ พื้นที่ที่มีการดำเนินงานเฝ้าระวังควบคุมยาสูบครบถ้วน ตามที่กำหนด
การบังคับใช้กฎหมาย	
7 ร้อยละของร้านค้าบุหรื/สุรา รับทราบข้อกฎหมาย	ร้านค้า หมายถึง ร้านค้ารอบสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาภายในเขตโซนนิ่ง (zoning) ของแต่ละพื้นที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 รับทราบข้อกฎหมาย หมายถึง 1. เข้าร่วมรับฟังในการประชุมชี้แจงข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ที่หน่วยงานหรือองค์กรใดๆจัดขึ้น 2. ด้รับหรือมีการติดสติ๊กเกอร์/แผ่นพับ/โปสเตอร์หรือสื่ออื่นใดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 3. ด้รับการประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
8 ร้อยละของร้านค้าบุหรื/สุรา ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด	ร้านค้า หมายถึง ร้านค้ารอบสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาภายในเขตโซนนิ่ง (zoning) ของแต่ละพื้นที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

ตัวชี้วัด	นิยาม
	<p>ปฏิบัติตามกฎหมาย หมายถึง กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แล้วไม่พบการฝ่าฝืนหรือการกระทำความผิดตามกฎหมาย</p>
<p>9 ร้อยละบุคลากรของบุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนินงานเรื่องบุหรี่และแอลกอฮอล์ของ รพ.สต. / รพช. / รพท. / รพศ. มีทักษะในการชวนผู้สูบบุหรี่ผู้ดื่มสุราให้เลิกสูบบุหรี่เลิกดื่ม</p>	<p>บุคลากรที่รับผิดชอบ คือ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>มีทักษะ คือ บุคลากร ได้รับความรู้ มีการส่งไปฝึกอบรม หรือจัดอบรมให้บุคลากรเอง เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องของการช่วยให้เลิกบุหรี่เลิกสุรา เช่น ทักษะการสร้างแรงจูงใจ BA BI MI 3A 5A ฯลฯ</p>
<p>10 ร้อยละของ รพ.ระดับจังหวัดและอำเภอ มีการให้บริการเลิกบุหรี่ สุรา โดยผสมผสานในคลินิกโรคไม่ติดต่อ</p>	<p>การผสมผสานในคลินิกโรคไม่ติดต่อ คือ ให้มีการคัดกรองผู้สูบบุหรี่หรือสุราในคลินิกที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อ หากมีพบว่าติดบุหรี่หรือสุรา ต้องมีการแนะนำให้เลิกบุหรี่ โดยอาจดำเนินการเองหรือส่งต่อไปยังคลินิกที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินงานให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่สุรา (มี รพศ., รพท., รพช. ที่มีการให้บริการช่วยเลิกบุหรี่แล้วประมาณ ๘๐๐ แห่งแต่ยังขาดการบูรณาการกับการบริการช่วยเลิกสุราและคลินิก NCDs)</p>
<p>11 ร้อยละของ อสม. มีทักษะในการชักชวนผู้สูบบุหรี่ผู้ดื่มสุราให้เลิกสูบบุหรี่เลิกดื่ม</p>	<p>มีทักษะ คือ บุคลากร ได้รับความรู้ มีการส่งไปฝึกอบรม หรือจัดอบรมให้บุคลากรเอง เพื่อให้มีความรู้ในเรื่องของการช่วยให้เลิกบุหรี่เลิกสุรา เช่น ทักษะการสร้างแรงจูงใจ BA BI MI สบม. ฯลฯ</p> <p>ทั้งนี้รวมถึงการที่ รพ.สต. เชิญ อสม. มาประชุมประจำเดือน และมีการให้ความรู้ และเสริมทักษะที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และสุรา</p>
<p>12. ร้อยละของ รพ.สต. มีการจัดบริการ/กิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่ในคลินิกโรคเรื้อรังในชุมชน ทั้งเชิงรับหรือเชิงรุก</p>	<p>การผสมผสานในคลินิกโรคไม่ติดต่อ คือ ให้มีการคัดกรองผู้สูบบุหรี่หรือสุราในคลินิกที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อ หากมีพบว่าติดบุหรี่หรือสุรา ต้องมีการแนะนำให้เลิกบุหรี่ โดยอาจดำเนินการเองหรือส่งต่อไปยัง รพช. ในพื้นที่ที่มีการดำเนินงานให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ หรือ quitline 1600</p> <p>(มี รพ.สต. ที่มีมีการจัดบริการ/กิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่แล้วประมาณ ๗๐๐ แห่งแต่ยังขาดการบูรณาการกับการบริการช่วยเลิกสุราและคลินิก NCDs)</p>
<p>13 ร้อยละของผู้สูบบุหรี่หรือของจังหวัดเลิกบุหรี่ได้เพิ่มขึ้น</p>	<p>จำนวนผู้สูบบุหรี่ที่เลิกได้ในปี 61 เทียบกับปี 60</p> <p>โดยใช้ข้อมูลจากสถานบริการสุขภาพ ที่รายงานในระบบ 43 แพ้ม</p>

ตัวชี้วัด	นิยาม
	โดยปัจจุบันเก็บรายงาน ICD 10 F171 , F172 (ปี 59 , ปี 60) ส่วนในปี 61 จะใช้ข้อมูลในส่วน Special PP ซึ่งมีการกำหนด Code เล็กบุหรี ให้รายงานการคัดกรอง การบริการบำบัด การติดตาม เรียบร้อยแล้ว
14 ร้อยละของ อสม.ที่สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ	(ผลการสำรวจในปัจจุบัน มี อสม. เป็นเพศชายประมาณ 2.7 แสนคน หากคิดอัตราการสูบบุหรี่เมื่อประชากรชายทั่วไป ประมาณร้อยละ 39 จะมี อสม.สูบบุหรี่ ประมาณ 100,000 คน)
15 จังหวัดมีชุมชนต้นแบบที่ดำเนินการเรื่องเลิกบุหรี	ชุมชนต้นแบบเลิกบุหรีหมายถึง 1)มีการกำหนดการบริการช่วยเลิกบุหรีเชิงรุกในชุมชน โดยการทำงานร่วมกันระหว่าง รพ.สต. ผู้นำชุมชน และอสม. , 2)มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี 3)มีการกำหนดมาตรการของหมู่บ้านขึ้น เพื่อการควบคุมและการช่วยเลิกบุหรี
16 จำนวนโรงพยาบาลทุกระดับมีความพร้อมในการคัดกรองและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุราได้ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข	<p>มีความพร้อมในการคัดกรองและบำบัดรักษาผู้มีปัญหาจากสุรา หมายถึง ชีตความสามารถให้บริการของสถานพยาบาลแต่ละระดับ ในการดูแลช่วยเหลือ บำบัดรักษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความปลอดภัย ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย มีการบูรณาการความร่วมมือกับครอบครัว โรงเรียน สังคม ชุมชน ตลอดจนสถานประกอบการ โดยครอบคลุม 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการรักษา ขั้นตอนการบำบัดด้วยยาหรือถอนพิษยา ขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพ และขั้นตอนการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง หลังการรักษาอย่างอย่าง 1 ปี</p> <p>แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 หมายถึง แนวทางตามแผนพัฒนาระบบการบริการสุขภาพ (Service plan) ด้านยาและสารเสพติด ของกระทรวงสาธารณสุข</p>
17 ร้อยละของสถานที่สาธารณะในจังหวัด ดำเนินการตามกฎหมาย ศาสนสถานปลอดบุหรี สถานีขนส่งปลอดบุหรีตามกฎหมาย ร้านอาหารปลอดบุหรีตามกฎหมาย ตลาดปลอดบุหรีตามกฎหมาย สถานที่ราชการปลอดบุหรีตามกฎหมาย	<p>การดำเนินงานตามกฎหมาย คือ มีการจัดสภาพแวดล้อมให้ เป็นเขตปลอดบุหรี 100%,</p> <p>ศาสนสถาน/วัดปลอดบุหรีตามกฎหมาย หมายถึง1) มีการจัดสภาพแวดล้อมให้ เป็นเขตปลอดบุหรี 100%,</p> <p>สถานีขนส่งปลอดบุหรีตามกฎหมาย หมายถึง 1) มีการจัดพื้นที่ภายใต้อาคาร/หลังคาให้เป็นเขตปลอดบุหรี, 2)ดำเนินการติดป้ายเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ที่เห็นชัดเจนบริเวณภายในพื้นที่ที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการ</p> <p>ร้านอาหารปลอดบุหรี หมายถึง 1) การจัดสภาพแวดล้อมให้ เป็น</p>

ตัวชี้วัด	นิยาม
	<p>เขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ร้านอาหารที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p> <p>ร้านอาหารที่มีขนาดกลาง และขนาดใหญ่ (มีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ขึ้นไป) ไม่นับร้านอาหารที่เป็นแผงลอย</p> <p>ร้านอาหารที่มีการมีใบรับรองการแจ้ง หรือต้องขออนุญาตตามเทศบัญญัติของเทศบาล</p> <p>ตลาดปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย หมายถึง 1) มีการจัดพื้นที่ภายใต้อาคาร/หลังคาให้เป็นเขตปลอดบุหรี่, 2) ดำเนินการติดป้ายเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ที่เห็นชัดเจนบริเวณภายในพื้นที่</p> <p>ตลาด คือ ตลาดประเภท 1 และ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินการเป็นการประจำหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารและดำเนินการเป็นการประจำหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง <p>สถานที่ราชการปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย หมายถึง 1) มีการกำหนดพื้นที่ห้ามสูบและอาจจัดพื้นที่ให้สูบบุหรี่ได้ ด้วยการแสดงเครื่องหมายและสัญลักษณ์อย่างชัดเจน ให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ รวมถึงข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสถานที่ราชการนั้นๆด้วย</p>
<p>18 พื้นที่มีนโยบาย/มาตรการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ในชุมชน (จังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน หมู่บ้าน)</p>	<p>นโยบายหรือมาตรการ หมายถึง การที่ชุมชนมีการวางแผนงานข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงาน ร่วมกับ แล้วกำหนดเป็นแนวทางแล้วประกาศให้ทุกคนในชุมชนทราบ อาจมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้</p> <p>เช่น การกำหนดเป็นหมู่บ้านปลอดบุหรี่</p> <p>หมู่บ้านปลอดบุหรี่หมายถึง 1) มีการกำหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ไว้ภายในหมู่บ้าน , อาจมีการกำหนดโทษถ้าไม่ทำตาม 2) มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ 3) มีการกำหนดมาตรการของหมู่บ้านขึ้น เพื่อการควบคุมและการช่วยเหลือหมู่บ้าน</p>
<p>19 ร้อยละของอำเภอที่มีชุมชนมีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>	<p>ชุมชน หมายถึง กลุ่มของบุคคลที่อยู่รวมกันในพื้นที่ เช่น หมู่บ้าน ตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมือง ที่มีกิจกรรมทางสังคม หรือเศรษฐกิจร่วมกัน</p> <p>มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง หมายถึง ข้อตกลงที่สมาชิกในชุมชนเห็นชอบร่วมกัน เพื่อควบคุมปัญหาที่เกิด</p>

ตัวชี้วัด	นิยาม
	จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามบริบทของชุมชน เช่น ด่านชุมชน สงกรานต์ปลอดเหล้า งานบุญประเพณีปลอดเหล้า งานศพปลอดเหล้า

กลุ่มเป้าหมาย

- โรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษา ประถมศึกษา
- กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพ
 - พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมยาสูบ
 - เจ้าหน้าที่ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./อสม./อบต./ครู
 - เครือข่ายภาคประชาสังคมและแกนนำเยาวชนในพื้นที่
- กลุ่มเป้าหมายดำเนินการเฝ้าระวังและปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์โดยทีมปฏิบัติการเฝ้าระวังฯ